



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 1 ต่อ 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ศธ.โล่งอก "แอดมิสชัน"เดินหน้าได้

หลังศาลปค.สูงสุดรับคำสั่ง ยันประกาศผลสอบ15พ.ค. ยังพิจารณาคดีต่อ-แก้ที่หลัง

**เด็กนับแสนเฮ ศาล ปค.สูงสุดสั่งรับคำสั่งศาลขอนแก่นให้ใช้โอเน็ตหน 2 ไร่ชั่วคราว พร้อมเรียกเด็กขีลส่งคำร้องคัดค้านภายใน 2 พ.ค. ก่อนชี้ขาด "วิจิตร"เดินหน้าประมวลผลแอดมิสชันส์ เชื้อประกาศผลได้ทัน 15 พ.ค.นี้**

ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อุทธรณ์ศาลปกครองขอนแก่น ขอให้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่มีให้นามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2549 กรณีให้นำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ครั้งแรกครั้งเดียว มาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งส่งผลให้ สกอ.ต้องงดการประกาศผลแอดมิสชันส์เป็นการชั่วคราวนั้น

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 26 เมษายน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. แถลงว่า ได้รับหนังสือจากศาลปกครองสูงสุดว่าให้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่น ตามที่ สกอ.ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ เท่ากับว่าเกณฑ์การคัดเลือกแอดมิสชันส์ของ ทปอ.กรณีให้ใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น สกอ.สามารถประมวลผลแอดมิสชันส์โดยใช้คะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกได้ และคาดว่าจะสามารถประกาศผลแอดมิสชันส์ได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม และมหาวิทยาลัยต่างๆ น่าจะเปิดภาคเรียน 1/2550 ได้ต้นเดือนมิถุนายนตามกำหนดเดิม

นายวิจิตรกล่าวต่อว่า ส่วนผลการพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นในคดีนี้ยังต้องรอดูต่อไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือชี้แจงไปแล้ว หากว่าศาลปกครองขอนแก่นมีคำพิพากษาให้เด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยปี 1 แล้วมาสมัครแอดมิสชันส์ใหม่ (เด็กขีล) สามารถใช้คะแนนสอบโอเน็ตครั้งที่ 2 ได้ ก็ค่อยไปพิจารณาแก้ไขภายหลัง แต่เชื่อว่าคำพิพากษาจะไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กกว่า 1 แสนคน ที่ใช้คะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียว

"ผมขอขอบคุณศาลที่เข้าใจเรื่องนี้ดี และวินิจฉัยได้เร็ว ทำให้ สกอ.ดำเนินการต่อไปได้ทันเวลาไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการแอดมิสชันส์" นายวิจิตรกล่าว และว่า ในวันที่ 27 เมษายน จะหารือร่วมกับประธาน ทปอ. ผู้อำนวยการ สทศ. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และนายสุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ. เพื่อหารือถึงข้อ

## กฎหมายที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือจากศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งให้ระงับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่ห้าม สกอ. และ สทศ.มิให้นำมติดของ ทปอ.ครั้งที่ 5/2549 นำผลคะแนนโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวมาใช้ในระบบแอดมิสชันส์มาใช้บังคับไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งคุ้มครองอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสุรพล นิติไกรพจน์ กล่าวว่า คำสั่งระงับคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เป็นการระงับไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะศาลยังไม่ได้พิจารณาคำร้องอุทธรณ์ของ สกอ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งในคำร้องที่ สกอ.อุทธรณ์ให้ระงับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ให้ผู้ฟ้อง คือกลุ่มเด็กซีลที่เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งค่าแก้อุทธรณ์ของ สกอ.มายังศาลปกครองสูงสุด ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม เพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่าจะยกเลิกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่

ที่ศาลปกครองสูงสุด นายณพพรช ลิ้มจำรูญธร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) หนึ่งในผู้ฟ้องคดีเดียวกัน ที่ศาลปกครองกลาง เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดทำรายละเอียดคำฟ้องเสนอต่อศาลปกครองสูงสุด โดยนายณพพรชกล่าวว่า หลังจากทราบข่าวมติ ทปอ.ที่ยืนยันให้ใช้ผลการสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวในการสมัครแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 รวมถึง ทปอ.ยังระบุว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ตนเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง จึงได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อสนับสนุนความคิดที่ว่า การห้ามนำผลสอบโอเน็ตครั้งที่ 2 ไปสมัครแอดมิสชันส์ เป็นการละเมิดสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 เนื่องจากคณะในสายสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้คะแนนสอบโอเน็ตในการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ให้เด็กสอบโอเน็ตได้หลายครั้ง เพื่อใช้คะแนนที่ดีที่สุดไปยื่นสมัคร ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประธาน ทปอ. กล่าวกรณีก่อนกลุ่มเด็กซีลยังเรียกร้องขอใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตมากกว่า 1 ครั้ง สมัครแอดมิสชันส์ว่า พร้อมจะรับฟัง เพราะทุกคนมีสิทธิจะแสดงความคิดเห็นได้ แต่การจะให้ทบทวนมติ ทปอ.คงไม่สามารถทำได้ เพราะที่ประชุม ทปอ.นัดพิเศษเพิ่งจะยืนตามมติ ทปอ.เดิม เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ ยืนยันว่ามติ ทปอ.ไม่ได้ละเมิดสิทธิเด็ก เด็กทุกคนได้สิทธิเท่ากันหมด คือทุกคนต้องใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกเหมือนกัน ซึ่งทุกคนมีระยะเวลาในการเรียนและเตรียมตัวสอบเท่ากัน อยู่แล้ว

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การที่ ทปอ. ระบุว่าการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตเพื่อนำมาถ่วงดุลกับองค์ประกอบคะแนนผลการเรียนชั้น ม.ปลาย เนื่องจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ยังให้เกรดไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น ตนเห็นว่าไม่ได้ถ่วงดุลจริง เพราะยังเป็นการนำคะแนนดิบมาใช้ ยังไม่ได้ผ่านการคิดในเชิงวิชาการ ดังนั้น การนำคะแนนสอบโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวมาใช้ในระบบแอดมิสชันส์ จึงไม่น่าถูกต้อง และการเปิดให้สอบได้แค่ครั้งเดียวก็เป็นการจำกัดสิทธิเด็ก เป็นความคิดที่แคบและผูกมัดเกินไป